



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย(ของผู้ตาย)

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๒๔/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวกมลวรรณ แสนเจ็ก ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก บิดา (ผู้ตาย) ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๗/๓๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก บิดา (ผู้ตาย) กับนางสาวสนอง วิสุทธิศักดิ์ มารดา โดยบิดาและมารดาของผู้ร้องไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายนพรัตน์ แสนเจ็ก บิดา และนางสาวสนอง วิสุทธิศักดิ์ มารดา ได้แต่งงานและอยู่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิดเผยต่อสาธารณะชนทั่วไปว่าเป็นสามีภรรยากัน เมื่อประมาณปี ๒๕๔๔ ระหว่างอยู่กินร่วมกันมีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ ผู้ร้อง เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบัน อายุ ๑๕ ปีเศษ เมื่อนางสาวสนอง วิสุทธิศักดิ์ มารดาคลอดผู้ร้อง นายนพรัตน์ แสนเจ็ก เป็นผู้ดำเนินการพานางสาวสนอง วิสุทธิศักดิ์ ไปคลอดผู้ร้อง ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายนพรัตน์ แสนเจ็ก ยินยอมให้นางสาวสนอง วิสุทธิศักดิ์ แจ้งต่อนายทะเบียน และยินยอมให้ระบุในสูติบัตรว่านายนพรัตน์ แสนเจ็ก เป็นบิดาของผู้ร้อง และยินยอมให้ผู้ร้องใช้นามสกุล “แสนเจ็ก” ของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก ยินยอมให้ผู้ร้องเรียก นายนพรัตน์ แสนเจ็ก ว่าพ่อ แสดงออกเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าผู้ร้องและนายนพรัตน์ แสนเจ็ก เป็นบิดาและบุตรของกันและกัน และยินยอมให้อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน คือ บ้านเลขที่ ๒๔๗/๓๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายนพรัตน์ แสนเจ็ก ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องมาโดยตลอด นอกจากนี้ นายนพรัตน์ แสนเจ็ก ยังให้นางอมร แสนเจ็ก มารดาของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก เลี้ยงดูผู้ร้อง และยินยอมให้ผู้ร้องเรียกว่า “ย่า” จนบุคคลในละแวกบ้านของผู้ร้องต่างทราบดี นายนพรัตน์ แสนเจ็ก เป็นบิดาของผู้ร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายนพรัตน์ แสนเจ็ก ได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุการตายคือ ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิต โดยนายชนะชัย กุลเสื่อได้กระทำละเมิด กล่าวคือได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออู่ชูชู คันหมายเลขทะเบียน ผข ๕๑๒ นครสวรรค์ ซึ่งมีนายนพรัตน์ แสนเจ็ก นั่งโดยสารมาในรถยนต์คันดังกล่าวนี้ด้วย ด้วยประมาทของนายชนะชัย กุลเสื่อ ผู้ขับขี่เป็นเหตุให้เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง เป็นเหตุให้ นายนพรัตน์ แสนเจ็ก ถึงแก่ความตาย โดยรถยนต์ดังกล่าวมีบริษัท อนาคตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจ โดยเหตุละเมิดอันเป็นเหตุให้นายนพรัตน์ แสนเจ็ก บิดา ถึงแก่ความตาย เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายต้องขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดูจากนายนพรัตน์ แสนเจ็ก เนื่องจากขณะมีชีวิตอยู่นายนพรัตน์ แสนเจ็ก เป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องมาโดยตลอด โดยภายหลังจากเกิดเหตุละเมิดดังกล่าว ผู้ร้องยังไม่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด ผู้รับประกันภัย ภาคสมัครใจ รถยนต์คันที่ก่อเหตุละเมิดแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก ผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดู ฉะนั้น เพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก ผู้ร้องจึงต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ็ก บิดา (ผู้ตาย) ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

